



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๕๑๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ ๒๑  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๑๕๐๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๙๗๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีรายชื่อสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดระยะเวลาการอบรม	จำนวน ๑ ชุด
๔. ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. คำอธิบายการกรอกใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. แผนที่สถานที่จัดอบรม	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความรักชาติ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ รู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และได้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สถานศึกษา มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ และครุมีหนังสือ/ข้อมูลเพื่อใช้ศึกษาเรียนรู้และนำไปจัดการเรียนการสอนนักเรียน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทยในการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ครุมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ และการสอนที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมือง คุณธรรม และจริยธรรม ด้วยการใช้ประวัติศาสตร์เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่เพียงแค่เรื่องราวของอดีตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำความรู้ และบทเรียนที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาทุกแห่ง ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยพิจารณามอบหมายให้ครูผู้สอนวิชา /ประวัติศาสตร์ ...

ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน แห่งละ ๑ - ๒ คน เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเบิกค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สื่อประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการอบรม อัตราคนละ ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ ที่ธนาคารออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน/รายงานตัว ในเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยถือว่่า สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐานการจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะรับลงทะเบียน/รายงานตัว เฉพาะผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (ไป - กลับ) ให้เบิกจ่ายจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓. กรณีมีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละรุ่นครบ จำนวน ๑๘๐ คนแล้ว ธนาคารจะปิดรับการชำระเงินในรุ่นนั้น ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมชำระเงินในรุ่นอื่นต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนดและเข้ารับการอบรมในรุ่นนั้น

๔. ในกรณีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งบุคคลอื่นเข้ารับการฝึกอบรมแทน ในรุ่นนั้น โดยทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเข้ารับการอบรมและนำมายื่นในวันรายงานตัว เพื่อใช้เป็น หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน โดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการที่ธนาคารออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้ารับการอบรมตามกำหนดทุกกรณี และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระ ค่าลงทะเบียนเข้าไลน์กลุ่มเป้าหมายและห้ามจองตั๋วการเดินทางจนกว่าจะได้รับการยืนยันรายชื่อให้เข้ารับการ ฝึกอบรมฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวสุกัญญา ประสงค์ศรี

โทร. ๐๙๗-๒๖๕-๕๓๒๖

๒. นางสาวรัตติยา วงศ์กาญจนา

โทร. ๐๙๖-๘๑๙-๔๖๘๗